

BÁO CÁO

Tình hình dư luận thanh niên tháng 3 năm 2023

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề về tình hình chính trị trong nước và thế giới

Dư luận thanh niên quan tâm đến những thông tin quốc tế như: thông tin Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong việc tháo gỡ xung đột Ukraine; Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi đẩy nhanh cải cách các quy tắc tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) vốn đang bị đình trệ; Nga xem xét lại tiềm lực hạt nhân của NATO; Phần Lan và Thụy Điển tiến gần mục tiêu gia nhập NATO; Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hơn 600 người liên quan đến các tòa nhà bị sập trong thảm họa động đất hồi đầu tháng 2. Dư luận bày tỏ lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch H5N1 ở Campuchia. Dư luận bày tỏ thương xót trước vụ tai nạn tàu hoả nghiêm trọng tại Hy Lạp khiến ít nhất 57 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc. Triều Tiên cảnh giác trước mọi động thái chuẩn bị chiến tranh. 11 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) do Pháp đứng đầu đã tuyên bố tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự để phát triển các dự án mới, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Đức, Áo, Luxembourg và Tây Ban Nha. Trung Quốc, ASEAN nhất trí hợp tác, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua dự luật yêu cầu giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đã gây ra đại dịch Covid-19. Chính phủ Pháp đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, song vẫn đối mặt với sức ép liên quan cải cách chế độ hưu trí. Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này đã khôi phục hoàn toàn hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, gọi tắt là GSOMIA, như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ bị đóng băng lâu nay giữa hai nước. Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gia hạn thêm biện pháp khẩn cấp nhằm giảm nhu cầu sử dụng khí đốt. Tính đến 17h00 ngày 22/3, ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi trận động đất mạnh 6,5 độ richter làm rung chuyển nhiều khu vực ở Afghanistan và Pakistan tối 21/3 (giờ địa phương).

Dư luận thanh niên quan tâm đến các vấn đề về tình hình chính trị trong nước, nổi bật như: trong tháng qua, dư luận thanh niên bày tỏ sự quan tâm khi đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dư luận tin tưởng, kỳ vọng với uy tín, năng lực, phẩm chất của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn để xây dựng đất nước phát triển, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Bên cạnh đó, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0” được dư luận thanh niên dành nhiều quan tâm, theo dõi. Dư luận thanh niên cho rằng buổi đối thoại là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng đất nước. Việc Thủ tướng Chính phủ dành thời gian đối thoại với thanh niên cũng đã thể hiện trách nhiệm, niềm tin, tình cảm của Thủ tướng đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam. Dư luận thanh niên cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đến thăm, làm việc tại nước ta. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, quan tâm và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp về chính sách, pháp luật của Việt Nam.

2. Tình hình dư luận thanh niên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhìn chung, dư luận xã hội rất quan tâm đến công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Dư luận thanh niên mong muốn Đảng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Một số vụ việc được dư luận thanh niên theo dõi trong tháng qua như: các sai phạm của nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo sau khi đã bị kỷ luật về Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo ở tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh,...

3. Tình hình dư luận thanh niên về kinh tế, thị trường

Dư luận bày lo lắng trước tình trạng người dân tại các địa phương trông sậu riêng theo phong trào, thiếu kiểm soát và không theo khuyến cáo của các cơ quan

chuyên môn. Dư luận quan ngại điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu. Nghiêm trọng nhất, sầu riêng được trồng ở những khu vực không phù hợp như đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, không chủ động được nước tưới sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng của Việt Nam. Các ý kiến dư luận mong muốn, người nông dân cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định sản xuất “theo phong trào”. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nông dân rất năng động, điều họ cần là được hỗ trợ thông tin, cơ chế, chính sách phù hợp để chủ động và tự tin phát triển kinh tế.

Dư luận thanh niên quan tâm đến việc giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h00 ngày 21/3. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Dư luận thanh niên cũng quan tâm đến việc từ ngày 22/3, các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu; xe gia đình, xe cá nhân dưới 7 năm được kéo dài chu kỳ kiểm định đến 24 tháng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3 về việc miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm, có đủ hồ sơ hợp lệ. Chủ xe được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Thông tư cũng điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới.

4. Tình hình dư luận thanh niên về giáo dục

Trong tháng qua, dư luận quan tâm, trao đổi về vấn đề giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường với học sinh của mình, tuy nhiên, vấn đề này lại không được thực thi một cách nghiêm túc. Bên cạnh nhiều ý kiến thảo luận về vấn đề này, dư luận cũng cho rằng nên nghiên cứu không tạo áp lực trong chương trình và nội dung học để các em học sinh kịp thời tiếp thu đầy đủ các kiến thức, giảm áp lực học tập.

5. Tình hình dư luận thanh niên về y tế

Trong tháng qua, dư luận thanh niên quan tâm, bày tỏ vui mừng trước thông tin vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp thành công với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển trái tim hiến tặng từ người chết não ra Hà Nội cho người nhận. Dư luận bày tỏ sự vui mừng trước sự nỗ lực cứu chữa bệnh nhân của các bác sĩ cũng như sự phát triển đáng ghi nhận của kỹ thuật ngành Y tế Việt Nam. Dư luận thanh niên thảo luận nhiều về những khó khăn trước đây trong việc di chuyển nội tạng để cứu người gây nên nhiều hệ quả đáng tiếc và kỳ vọng trong thời gian tới ngành Y tế nước ta sẽ có những bước tiến xa hơn nữa, kết hợp tốt giữa công nghệ hiện đại, sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các chuyên gia đầu ngành và sự tâm đức ở các bác sĩ trên cả nước để người dân được bảo đảm tốt hơn về sức khỏe và nhu cầu khám chữa bệnh.

Đồng thời, dư luận cũng dành nhiều quan tâm, lo lắng vì đến thời điểm hiện tại, các bệnh viện lớn vẫn đang phải đối mặt với việc dừng hoạt động vì thiếu thuốc, thiếu hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế một cách nghiêm trọng. Dư luận cho rằng, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.

Đây là tình trạng rất đáng lo ngại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời. Dự luận mong muốn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của ngành Y tế ở thời điểm hiện tại.

Dự luận thanh niên cũng dành sự quan tâm đến thông tin Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50%, có thể lên tới 88%). Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm của Việt Nam.

6. Tình hình dự luận thanh niên về văn hóa, thể thao

Dự luận thanh niên quan tâm các thông tin hướng về kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam. Dự luận cho rằng, hiện nay chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số, văn hóa trên môi trường mạng ngày càng diễn biến phức tạp. Các ý kiến mong muốn, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu về văn hóa mạng và xây dựng môi trường văn hóa mạng trong sạch, lành mạnh.

Dự luận thanh niên bày tỏ vui mừng trước thông tin cà phê sữa đá của Việt Nam trở thành thức uống ngon thứ 2 trong danh sách 10 loại nước uống ngon nhất thế giới do trang Taste Atlas bình chọn. Thanh niên kỳ vọng với những thành tích đã đạt được, chúng ta sẽ không ngừng gìn giữ, phát huy, quảng bá ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần giữ gìn truyền thống và phát triển kinh tế đất nước.

7. Tình hình dự luận thanh niên đối với các vấn đề xã hội

Những ngày qua, dự luận thanh niên dành nhiều sự quan tâm đến thông tin về việc nhiều thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ yêu cầu trình kèm hộ khẩu, xác nhận cư trú. Dự luận bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin trên và cho rằng quy trình thực hiện thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều bước, phức tạp, gây khó khăn cho người dân; kỳ vọng trong tương lai, cùng với việc chuyển đổi số các giấy tờ thông tin cá nhân sẽ mang lại nhiều tiện ích, giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho xã hội.

Thanh niên quan tâm và đồng loạt chia sẻ cảm xúc, đăng tải hình ảnh các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Bên cạnh đó cũng quan tâm đến các hoạt động tiêu biểu như: Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022; Chương trình kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc; Lễ ký kết hợp tác với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027 và triển khai học bổng “Vững tương lai”, với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng cho sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.

Trong tháng qua, dự luận quan tâm, bày tỏ sự thương xót và phần nộ trước vụ việc bé 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu đánh tử vong. Các ý kiến dự luận bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của 02 bảo mẫu là quá tàn nhẫn, mất tính người và không còn lương tâm nghề nghiệp. Dự luận đề nghị các cơ quan chức năng cần phải xử lý

một cách nghiêm khắc, tạo tính răn đe cho xã hội.

Dư luận bày tỏ bức xúc trước việc một bà mẹ chụp hình và đăng lên mạng xã hội nhằm phê phán cô gái không chịu nhường chỗ trên xe buýt cho con của mình. Dư luận đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề có bắt buộc phải nhường ghế trên xe buýt hay không. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, không phải sự việc gì cũng được phép đăng lên mạng xã hội, vì như vậy có thể xâm phạm đến thông tin riêng tư của người khác.

Dư luận những ngày vừa qua đặc biệt quan tâm, theo dõi vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị bắt do vận chuyển hơn 11kg ma túy cất giấu, nguy trang từ Pháp về Việt Nam. Các ý kiến dư luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sâu, điều tra xử lý đúng người đúng tội.

Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng quan tâm tới một số trào lưu trên mạng xã hội Tiktok như: Trào lưu nhảy trên điệu nhảy Mia Mao lalala, Cheri Cheri lady, điệu nhảy Bánh mì, Ni ai wo wo ai ni, Môi này hôn đi chứ đừng lặng im...Hiệu ứng được giới trẻ sử dụng nhiều như: Bold Glamour, Cartoonify, Kis me by hiluisangel, Mixue, Love crw... Bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích như: Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì, Không yêu xin đừng nói, Cô gái này là của ai, Bất tình yêu lên, Là anh, Thị Mầu, Ưng quá chừng,...

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
 - Ban Tuyên giáo Trung ương;
 - BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
 - Ban Dân nguyện Quốc hội;
 - Văn phòng Trung ương Đảng;
 - Đảng ủy Khối Các cơ quan TW;
 - Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
 - Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
 - Các ban, đơn vị TW Đoàn;
 - Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
 - Lưu BTG, VP.
- (để báo cáo)

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN



Nguyễn Quốc Huy